



Phụ lục
So sánh giữa Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ với Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh Cà Mau và Nội dung Hướng dẫn
cụ thể của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các hoạt động Văn hóa – Thể thao

Lĩnh vực hoạt động/cấp độ	Nội dung quy định theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ	Nội dung quy định theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Nội dung quy định theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau	Nội dung Hướng dẫn cụ thể của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
I. Lĩnh vực hoạt động: Bảo tàng, triển lãm, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật				
Cấp độ 1	<p>- Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.</p> <p>- Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm việc tự tổ chức xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, điều kiện đối với người tham quan, khán, thỉnh giả và phương án xử lý khi có ca mắc mới)</p>	<p>Xây dựng kế hoạch tổ chức và các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.</p>	<p>Được phép hoạt động, nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch</p>	<p>* Các hoạt động lĩnh vực văn hóa tạm dừng: Vũ trường; karaoke.</p> <p>* Các hoạt động lĩnh vực văn hóa có điều kiện được hoạt động bình thường gồm: Hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị; tổ chức kỷ niệm; ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng; hoạt động triển lãm; tham quan di tích; hoạt động ngoài khóa tại các điểm di tích; phòng triển lãm tranh ảnh; hoạt động trưng bày ngoài trời; hoạt động phục vụ sách lưu động; ngoài khóa tại thư viện; đọc sách tại thư viện; mượn sách; rạp chiếu phim; biểu diễn nghệ thuật trong nhà và ngoài trời; rạp chiếu phim.</p> <p>Trong quá trình hoạt động phải chấp hành nghiêm các quy định chung và không gian tổ chức bên trong nhà phải</p>



			<p>đảm bảo thông thoáng, bố trí bàn, ghế có khoảng cách đúng quy định, vệ sinh bàn, ghế, trang thiết bị sử dụng và phun thuốc khử khuẩn toàn bộ không gian bên trong; các hoạt động ngoài trời phải có rào chắn.</p>
<p>Cấp độ 2</p> <p>Cho phép hoạt động, nhưng giám công suất, số lượng người tham gia</p>	<p>1. Đối với hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoạt động triển lãm; tổ chức ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám quy mô, cấp độ, thay đổi hình thức tổ chức theo tình hình diễn biến dịch bệnh và các quy định của địa phương. - Giám 30% số lượng đại biểu, khách mời theo Kế hoạch được phê duyệt. <p>2. Đối với hoạt động lễ hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội; giám tổ chức các hoạt động hội đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh căn cứ theo tình hình diễn biến dịch bệnh và các quy định thực tế tại địa phương. - Giám 50% số lượng đại biểu, khách mời theo Kế hoạch được phê duyệt. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. 	<p>Được phép hoạt động nhưng không tập trung quá 20 người tại một thời điểm. Quản lý người lao động phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin.</p>	<p>* Đối với hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoạt động triển lãm; tổ chức ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng; hoạt động lễ hội; hoạt động của thư viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật: Giảm 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ; hoạt động của các di tích, bảo tàng: Thực hiện theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch</p>



		<p>3. Đối với hoạt động của thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật</p> <ul style="list-style-type: none">- Giảm 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ.- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. <p>4. Đối với hoạt động của các di tích, bảo tàng</p> <ul style="list-style-type: none">- Chỉ đơn tiếp, phục vụ các đoàn tham quan không quá 20 người/đoàn; đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.- Người hướng dẫn, thuyết minh tham quan đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.	<p>Được phép hoạt động nhưng không tập trung quá 10 người tại</p>	<p>Đối với hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoạt động triển lãm; tổ chức ngày kỷ niệm, ngày</p>
Cấp độ 3	Cho phép hoạt động, nhưng giảm	<p>1. Đối với hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoạt động triển lãm; tổ chức</p>		



<p>công suất, số lượng người tham gia.</p>	<p>ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng:</p> <ul style="list-style-type: none">- Giám quy mô, cấp độ, thay đổi hình thức tổ chức theo tình hình diễn biến dịch bệnh và các quy định của địa phương.- Giảm 50% số lượng đại biểu, khách mời dự theo Kế hoạch được phê duyệt. Hạn chế thành phần khách mời từ các địa phương khác.- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày kỷ niệm, ngày truyền thống, ngày thành lập, ngày hưởng ứng trên các phương tiện thông tin đại chúng. <p>2. Đối với hoạt động lễ hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức các hoạt động hội.- Không mời khách tham dự phần nghi lễ. <p>3. Đối với hoạt động của thư viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật</p> <ul style="list-style-type: none">- Giảm 70% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ.- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. <p>4. Đối với hoạt động của các di tích, bảo tàng</p>	<p>một thời điểm. Quản lý người lao động phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin.</p>	<p>thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng; hoạt động lễ hội: hoạt động của thư viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; hoạt động của các di tích, bảo tàng: Thực hiện theo Hướng dẫn số 3862/HĐ-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch</p>
--	---	---	--



	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đón tiếp, phục vụ các đoàn tham quan không quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. - Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. - Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. - Người hướng dẫn, thuyết minh tham quan đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế. 		
<p>Cấp độ 4</p> <p>Ngừng hoạt động/Hoạt động hạn chế:</p> <p>- Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.</p>	<p>Dùng tổ chức các hoạt động. Dẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày kỷ niệm, ngày truyền thống ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng</p> <p>Dùng tổ chức các hoạt động. Dẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày kỷ niệm, ngày truyền thống ngày thành lập, ngày hưởng ứng thông qua phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, ấn phẩm tuyên truyền.</p> <p>2. Đối với hoạt động lễ hội: Dùng tổ chức lễ hội.</p> <p>3. Đối với hoạt động của thư viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật: Dùng tổ chức các hoạt động.</p>	<p>Ngừng hoạt động</p>	<p>Ngừng hoạt động</p>



<p>- Giám công suất, số lượng người tham gia.</p>	<p>4. Đối với hoạt động của các di tích, bảo tàng: Dừng tổ chức các hoạt động.</p>		
<p>II. Lĩnh vực hoạt động: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao</p>			
<p>- Hoạt động thể dục thể thao theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.</p>	<p>1. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời: Người tham gia các hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đảm bảo khoảng cách giãn cách tối thiểu là 2m. Người tham gia tập luyện chủ động các biện pháp vệ sinh, sát khuẩn bề mặt đối với các trang, thiết bị tập luyện.</p> <p>2. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế. 	<p>- Cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.</p>	<p>Cấp độ 1</p>
<p>Được phép hoạt động nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.</p>	<p>Hoạt động tập luyện thể dục thể thao thực hiện theo hướng dẫn số 3862/HĐ-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.</p> <p>Riêng hoạt động thi đấu thể thao bình thường và người tham gia phải tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 và thực hiện quy định “5K” của Bộ Y tế.</p>		



		<p>đảm bảo đầy đủ dung dịch khử khuẩn, nước rửa tay với xà phòng tại các khu vực tập luyện, thi đấu. Phòng tập phải đảm bảo thông gió tốt, khuyến khích thông gió tự nhiên; có nội quy, bảng hướng dẫn người tập thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và quy định của Bộ Y tế</p> <p>3. <i>Hoạt động thi đấu thể thao</i>: Ban Tổ chức giải hoặc đơn vị tổ chức giải thể thao chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trình cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức giải phê duyệt trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày trước khi giải khai mạc (bao gồm việc kiểm tra, xét nghiệm, đảm bảo an toàn cho người tham gia, khán giả và phương án phối hợp với cơ quan y tế xử lý khi phát hiện ca mắc mới; thực hiện các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh trang, thiết bị, dụng cụ).</p>	<p>Được phép hoạt động nhưng không được tập trung quá 20 người. Quản lý, người lao động phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin</p>	<p>- Hoạt động tập luyện thể dục thể thao thực hiện theo hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.</p> <p>- Riêng hoạt động thi đấu thể thao bình thường và người tham gia phải tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6</p>
<p>Cấp độ 2</p>	<p>Hoạt động:</p> <p>- Cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ</p>	<p>1. <i>Hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời</i>:</p> <p>- Hạn chế tập luyện ngoài trời theo nhóm đông người. Trong trường hợp tập luyện theo nhóm không quá 50 người mỗi nhóm; đảm bảo giãn cách, duy trì mật độ tập luyện tối thiểu là 4m²/người; tuân thủ nguyên tắc một chiều trong tập luyện theo nhóm.</p>		



<p>Văn hóa, Thể thao và Du lịch.</p> <p>- Giám công suất, số lượng người tham gia</p>	<p>- Người hướng dẫn, người đứng ra tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.</p> <p>2. <i>Hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám quy mô phòng tập (công suất tối đa 70%); hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trang, thiết bị. - Người hướng dẫn, người tham hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế. <p>3. <i>Hoạt động thi đấu thể thao:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám quy mô, điều chỉnh hình thức tổ chức giải thi đấu thể thao đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch trên từng địa bàn. - Hạn chế số lượng khán giả; duy trì công suất khán đài tối đa là 50%. - Những người tham gia thi đấu, người tham gia tổ chức, phục vụ giải đấu, khán giả đến 	<p>tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 và thực hiện “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế.</p> <p>* <i>Hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời:</i> Hạn chế tập luyện ngoài trời theo nhóm đông người. Đối với các hoạt động thể dục thể thao như: Tập thể dục ngoài trời, đi bộ, đạp xe đạp, thể dục dưỡng sinh, chạy bộ, cờ tướng, đá cầu kiềng và các môn thể thao tập luyện ngoài trời khác nơi công cộng không vượt quá 30 người/nhóm tại cùng một thời điểm; đảm bảo giãn cách, duy trì mật độ tập luyện tối thiểu là 4m2/người; tuân thủ nguyên tắc một chiều trong tập luyện theo nhóm; đôi với hoạt động các sân: Bóng đá mini 5 người, Bóng đá 11 người, Bóng chuyền, Quần vợt, Điền kinh, Võ thuật tham gia tập luyện không vượt quá 20 người/sân tại cùng một thời điểm; đối với Hồ bơi không vượt quá 20 người/hồ tại cùng một thời điểm, phải có nhân viên trực cứu hộ, cứu đuối và có nhân viên y tế theo quy định.</p> <p>* <i>Hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà:</i> Giám quy mô phòng tập và hoạt động các sân: Quần vợt, Cầu lông và các môn thể thao trong nhà khác tham gia tập luyện không vượt quá 20 người</p>
---	---	---



	<p>từ địa bàn có dịch cấp độ 3 phải đáp ứng các điều kiện đã thêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa là 72 giờ trước khi giải khai mạc.</p>		<p>trong nhà (phòng) tại cùng một thời điểm, phải đảm bảo không gian rộng; đối với hoạt động các phòng tập: Bi da, Gym, Yoga, Thể dục thẩm mỹ, Cử tạ - thể hình, Thể dục dụng cụ và Bóng bàn không vượt quá 20 người/phòng tại cùng một thời điểm, phải đảm bảo không gian rộng.</p> <p><i>* Hoạt động thi đấu thể thao:</i> Giám quy mô, điều chỉnh hình thức tổ chức giải thi đấu thể thao đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch trên từng địa bàn. Phải được cấp có thẩm quyền cùng cấp cho phép tổ chức và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID – 19 theo quy định.</p>
<p>Cấp độ 3</p> <p>Hoạt động hạn chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Giám công suất, số lượng người tham gia 	<p>1. <i>Hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn chế tối đa hoạt động tập luyện theo nhóm đông người. Trong trường hợp tập luyện theo nhóm không quá 20 người mỗi nhóm; đảm bảo giãn cách, duy trì mật độ tập luyện tối thiểu là 6m²/người; tuân thủ nguyên tắc một chiều trong tập luyện theo nhóm. - Người hướng dẫn, người đứng ra tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đáp ứng điều kiện đã thêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng; hoặc có giấy xét nghiệm 	<p>Được phép hoạt động nhưng không được tập trung quá 10 người. Quản lý, người lao động phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động tập luyện thể dục thể thao thực hiện theo hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. <i>* Các hoạt động thể thao tạm dừng:</i> Phòng tập Bi da, phòng tập Gym, phòng tập Yoga, phòng tập Thể dục thẩm mỹ; phòng tập Cử tạ - thể hình, phòng tập Thể dục dụng cụ. <i>* Các hoạt động thể thao ngoài trời:</i> - Hạn chế tập luyện ngoài trời theo nhóm đông người. Đối với các hoạt động thể dục thể thao nơi công cộng như: Tập thể



	<p>âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.</p> <p>2. <i>Hoạt động thi đấu thể thao:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn chế tổ chức các giải thể thao có quy mô lớn; chỉ tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh có quy mô hạn chế; các giải thể thao quần chúng có số lượng người tham gia thi đấu đông chỉ được tổ chức ngoài trời, trong không gian thoáng. - Vận động viên, người tham gia thi đấu, người tham gia tổ chức, phục vụ giải đấu, khán giả phải đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa là 72 giờ trước khi giải khai mạc. - Đối với các giải thể thao có lượng khán giả lớn như thi đấu bóng đá, duy trì công suất khán đài tối đa là 30%. Trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng hình thức thi đấu không có khán giả. 	<p>Ngừng hoạt động</p>	<p>đục ngoài trời, đi bộ, đạp xe đạp, thể dục dưỡng sinh, chạy bộ, cờ tướng, đá cầu kiếng và các môn thể thao tập luyện ngoài trời khác nơi công cộng không vượt quá 15 người/nhóm tại cùng một thời điểm, phải đảm bảo giãn cách, duy trì mật độ tập luyện tối thiểu là 6m²/người; tuân thủ nguyên tắc một chiều trong tập luyện theo nhóm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các sân thể thao ngoài trời và các sân: Bóng đá mini 5 người, Bóng đá 11 người, Bóng chuyền, Quần vợt, Điền kinh, Võ thuật tham gia tập luyện không vượt quá 10 người/sân tại cùng một thời điểm; đối với Hồ bơi không vượt quá 10 người/hồ tại cùng một thời điểm, phải có nhân viên trực cứu hộ, cứu đuối và có nhân viên y tế theo quy định. <p>* <i>Hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà:</i> Giảm quy mô phòng tập và hoạt động các sân: Quần vợt, Cầu lông và các môn thể thao trong nhà khác tham gia tập luyện không vượt quá 10 người trong nhà (phòng) tại cùng một thời điểm, phải đảm bảo không gian rộng.</p> <p>* <i>Hoạt động thi đấu thể thao:</i> Tạm dừng hoạt động.</p>
<p>Cấp độ 4</p>	<p>- Dừng hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại các khu vực công cộng.</p>	<p>Ngừng hoạt động</p>	<p>Ngừng hoạt động</p>



- | | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Dùng hoạt động của các cơ sở cung ứng dịch vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà.- Dùng tổ chức các giải thi đấu thể thao | | |
|--|--|--|--|

